

พระราชดำรัส

ในโอกาสที่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เข้าเฝ้าฯ

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

วันอังคาร ที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๖



เป็นเวลาปีหนึ่งแล้วที่เราได้มาทำกิจกรรมต่างๆ และได้มาพบกันอีกในการประชุมประจำปีของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เสร็จสิ้นการสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ตามที่ท่านอธิบดีกรมตำรวจได้รายงานไว้ ในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคหลายโรงเรียน ก็ได้เห็นว่าทางผู้ที่ปฏิบัติงานทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและผู้ที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมช่วยกันในงานนี้ ทั้งเอกชนและทางราชการก็ได้ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างสรรค์ให้ท้องถิ่นมีความเจริญยิ่งขึ้น ก็ขออนุโมทนาและขอแสดงความชื่นชมในเรื่องนี้รวมทั้งแสดงความชื่นชมกับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับเกียรติเป็นพิเศษในวันนี้ด้วย

ในช่วงปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าม้งานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพราะว่าในช่วง ๑๓ ปีที่ผ่านมา เหตุการณ์บ้านเมืองและเหตุการณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิม มีการติดต่อในวงกว้างขึ้น มีผู้ที่มาช่วยโครงการมากขึ้น ทั้งในทางด้านกำลังแรงและกำลังทรัพย์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเรื่องการปฏิบัติงานให้เป็นแผนการที่ทุกๆ คน และทุกๆ ฝ่ายจะได้ปฏิบัติไปในแนวที่ใกล้เคียงกันอย่างมากกว่าเก่า ซึ่งก็ได้มีการเขียนเป็นแผนการและได้นำมาปรึกษากันในที่ประชุมโครงการแล้ว ทุกๆ ท่านที่ได้เข้าประชุมสัมมนาก็คงจะได้รับฟัง ได้แสดงความคิดเห็นและแก้ไขไปบ้างแล้ว เป็นธรรมดาของการเขียนแผนการที่จะต้องเขียนไว้อย่างกลางๆ และกว้างที่สุด พอที่จะให้มีแนวทางที่จะตัดแปลง ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของท้องที่ ที่คุณครูแต่ละท่านหรือเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้รับผิดชอบ ก็ขอให้ยึดถืออันนี้ คือไม่จำเป็นที่จะต้องเดินตามแบบที่เขียนไว้ตลอดเวลา ให้มีการปรับปรุงตามสมควรได้ แต่ว่ามีส่วนไหนที่เห็นควรจะปรับปรุงหรือแก้ไข หรือที่เขียนมายังเห็นว่าปฏิบัติได้ยากในช่วงเวลาอันใกล้ข้างหน้า ก็ให้แจ้งไปที่หน่วยกลางจะได้ปรึกษากัน และจะได้มีแนวทางอื่นๆ ที่จะปฏิบัติการ ถือว่าเป็นการช่วยกัน

ในเวลานี้มีโครงการต่างๆ ซึ่งเริ่มมาใหม่ๆ และปฏิบัติงานมา ๒ - ๓ ปี มีเพิ่มขึ้นก็คงจะมีประสบการณ์ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ในขณะเดียวกันจะเห็นว่าต้องการคนที่ทำงานให้มากขึ้นและมุ่งหวังพยายามให้งานที่ทำนั้นได้ประโยชน์แก่คนหมู่มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนั้นก็ถือว่าโรงเรียนนั้นเป็นจุดศูนย์กลางหรือจุดที่นัดพบซึ่งคนในท้องถิ่นแถวนั้นจะมาถึงได้โดยง่าย ก็มีบริการต่างๆ ที่สำคัญที่สุดคือ เรื่องของการศึกษาเพราะว่าโรงเรียนเป็นที่ให้การศึกษา ให้ความรู้ จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการพยายามที่จะให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้นสามารถเปรียบเทียบได้กับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศในเรื่องของผลการเรียน ผลการปฏิบัติงาน ก็เพื่อที่จะได้ให้รู้ว่าเรามีจุดเด่นที่ควรส่งเสริมให้ก้าวหน้าไปในด้านไหนบ้าง หรือจุดไหนที่ยังอ่อนเมื่อเทียบกับกลุ่ม เพื่อที่จะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้บ้าง เป็นเกณฑ์ที่จะได้เป็นแนวเทียบปฏิบัติ

นอกจากให้ความรู้ในโรงเรียนในด้านวิชาหนังสือแล้ว ของเดิมของเรานั้นก็พยายามให้ความรู้ในทางด้านเกษตรกรรม เกษตรกรรมที่กล่าวมานี้ ก็แยกออกเป็นหลายสาขาให้ใกล้เคียงกับอาชีพของคนในท้องถิ่น เช่น เรื่องของพืชก็มีพืชต่างๆ หลายชนิด ทั้งพืชที่ชาวบ้านทำกันอยู่แล้ว ทั้งพืชที่ครูที่ได้ความรู้มาก็อาจจะแนะนำมาทดลองทำในโรงเรียน ถ้าเหมาะสมก็มีการเผยแพร่ให้ผู้ปกครองซึ่งคือเกษตรกรในหมู่บ้านได้ทดลองดูได้ด้วย อีกเรื่องคือการเลี้ยงสัตว์และมีเรื่องของการประมงเป็นต้น เรื่องเหล่านี้ผลที่จะได้รับ คือการฝึกงานฝึกเทคโนโลยีวิชาใหม่ๆ อย่างหนึ่ง กับอีกอย่างหนึ่งผลผลิตของการทำการเกษตรก็ได้นำมาใช้เป็นอาหารเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง คนที่มีสุขภาพแข็งแรง ท้องอืด ก็จะสามารถศึกษาหรือสามารถที่จะทำงานต่างๆ ได้ จะแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ นี้ก็เป็นเรื่องเดิมที่เคยกล่าวกันมาหลายครั้งแล้ว และเรื่องเทคนิคการเกษตรใหม่ๆ ก็อาจจะยกตัวอย่าง ในระยะหลังนี้ก็จะได้เพิ่มเรื่องอีก เช่น เรื่องหญ้าแฝกที่จะใช้ปลูกในบริเวณที่มีการกัดเซาะล้างของน้ำฝน ทำให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไป มีการทดลองและใช้ให้เป็นประโยชน์ นั่นเป็นเทคนิคที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างหนึ่งเป็นต้น เหมือนอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ได้แนะนำในเรื่องของการใช้พืชต่างๆ มาเป็นสารฆ่าแมลงแทนการใช้สารเคมี หรือการใช้สารเคมีให้ลดน้อยลงอย่างนี้เป็นต้น เราก็จะมีอะไรใหม่ๆ ที่พยายามตามเทคโนโลยีทางการเกษตรให้เพิ่มขึ้น

ในเรื่องของสุขภาพอนามัยนั้น ก็พยายามให้มีการติดตาม เผื่อระวังโรคต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ได้ไปตรวจเยี่ยมนั้นได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการหลายหน่วยทั้งทางด้านตำรวจและทางด้านสาธารณสุข ในการตรวจรักษาโรคของประชาชนที่เข้ามาขออยู่ในที่นั้นด้วย ก็ถือว่าการช่วยชีวิตของคนได้มากเหมือนกัน เมื่อสามารถผลิตได้แล้วที่เพิ่มเรื่องของการสหกรณ์เข้าไปนั้น สำหรับนักเรียนก็เป็นการศึกษาให้ใช้ระบบทำงานด้วยการร่วมกัน เพื่อที่จะได้ไม่เสียเปรียบผู้อื่น ได้ฝึกความละเอียด ความถี่ถ้วน ในเรื่องของการเขียนบันทึกการทำ

บัญชี แล้วต่อไปเมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นก็จะคุ้นเคยกับระบบนี้ แล้วก็ป็นสมาชิกสหกรณ์ของหมู่บ้าน ของอำเภอ ของจังหวัดต่อไป โดยที่มึความรู้ความเข้าใจอย่างดี ในการที่ว่าถ้าเราจะซื้ออะไรมาใช้นั้น ถ้ารวมกันซื้อก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายหรือในการจะขายสิ่งผลิตอะไรขึ้นมา ถ้ารวมกันนั้นก็จะได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการศึกษาการทำงานร่วมกันในรูปของกรรมการซึ่งต่อไปก็จะมีกรรมการอะไรได้อีกหลายๆ อย่าง

สำหรับนักเรียนนั้นก็ขอให้พากเพียร เรียนให้สูงขึ้นไป เพราะในเวลานี้ผู้ที่จะมีโอกาสเรียนได้สูงก็ยังนับว่ามีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เพราะฉะนั้นเมื่อได้มีโอกาสได้แล้วเรียนอย่างนี้แล้วก็ขอให้ตั้งใจรับความรู้ วิชาเต็มที ต่อไปในสมัยข้างหน้าส่วนที่จะช่วยเหลือตัวให้มีชีวิตอยู่ได้ดีนั้น ก็คือวิชาการที่จะได้รับ ดังที่จะได้เห็นอยู่เสมอว่าบางหมู่บ้านที่ได้ไปเยี่ยมเมื่อเร็วๆ นี้ จะหาคนที่จบการศึกษาอย่างเช่นชั้นระดับมัธยมต้นก็หาได้ยาก ซึ่งเวลานี้แม้แต่กิจกรรมภายในหมู่บ้าน ไม่ต้องกล่าวถึงกิจกรรมที่จะออกไปข้างนอก ก็มีหลายอย่างที่ต้องการคนมีความรู้ในระดับที่สูงขึ้นกว่าการศึกษาภาคบังคับในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่นได้ไปเปิดสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งพยายามหารูปแบบที่จะเป็นประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของประชาชนในเขตทุรกันดาร อาจจะต้องเข้าไปถึงหรือนำคนไข้ไปหาแพทย์ได้ยาก ก็ต้องมีคนที่พอจะมีความรู้ฝึกในการที่จะติดต่อกับทางโรงพยาบาลเพื่อปรึกษาเรื่องรักษาพยาบาล ถ้ามีการป่วยไข้มากก็จะได้จัดการช่วยเหลือได้ คนที่จะทำหน้าที่นี้ก็ต้องเป็นคนในหมู่บ้านและจะต้องมีการศึกษาสูงพอสมควร ซึ่งขณะนี้มีหลายแห่งที่ยังหายาก เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนได้มีโอกาสเรียนแล้ว ถ้าทำได้หรือว่ามีเวลาจำเป็น นักเรียนก็จะได้มีโอกาสที่จะช่วยสังคมท้องถิ่นของนักเรียนให้เจริญขึ้นมาได้ ในอนาคตก็มีส่วนให้หลายอย่าง แม้แต่ในปัจจุบันนี้ที่ได้มาประชุมสัมมนา รวมกัน ได้ไปทัศนศึกษาในที่ต่างๆ นั้น ก็นับว่าเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนกันระหว่างคนที่อยู่กันคนละแห่ง คนละภาค เราก็อาจจะเอาประสบการณ์ของเพื่อนไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชุมชนของตัวเองได้ ก็ขอให้กำลังใจสู้ต่อไป ในโอกาสนี้ขอให้ทุกๆ ท่านในที่นี้จะมีกำลังกาย กำลังใจ ที่จะปฏิบัติงานเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

